

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุวิทย์ ทองชนะ	ประธานสภา อบต.บางสัก	
๒	นายพิเชษฐ อัครกลับ	รองประธานสภา อบต.บางสัก	
๓	นายจรูญ บุญศิริ	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๓	
๔	นางสาวมาลี หล้าหลง	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๔	
๕	นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๕	
๖	นายประมวล ทองนวล	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๖	
๗	นางสาววิไล เกื้อมณี	เลขานุการสภาฯ	

ผู้ลาการประชุม

ไม่มี

ผู้ขาดประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายโชติ มलयงค์	นายก อบต.บางสัก	
๒.	นายประทีป สินธุ์ประจิม	รองนายก อบต.บางสัก	
๓.	นายสวาสดี สะหมาด	รองนายก อบต.บางสัก	
๔.	นางอารี ทองนวล	เลขานุการนายก อบต.บางสัก	
๕.	นางสาวสุกัญญา หาบสา	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๖.	นายตะเอด หมาดหมั่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	
๗.	นางสาวนรินทร์พร สิงเกิด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมมีจำนวน ๖ ท่าน สมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ได้กล่าวสวัสดิกับสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ กระผมนายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และได้อ่านประกาศอำเภอกันตัง เรื่องเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ

กล่าวทักทายสมาชิกสภาฯ และคณะบริหาร มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบอยู่ด้วยกัน ๒ เรื่อง
๑. แจ้งการลาป่วยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
๒. เรื่องขอใช้พื้นที่เพื่อใช้น้ำประปาหอดังของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ ตามที่ได้ประชุมไปครั้งก่อนเราได้ดำเนินการส่งเอกสารไปแล้ว ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ได้รับหนังสือแล้ว และได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในอำนาจของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ แต่อยู่ในเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง จึงขอแจ้งในที่ประชุมสภาให้ทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นางสาววิไล เกี่ยมณี เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะบริหาร สำหรับรายงานการประชุมสภาที่นำมารับรองในวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๗ ท่าน เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. รายการประชุมมีอยู่ด้วยกัน ๑๑ หน้า และเลขานุการได้สรุปรายงานการประชุมต่อที่ประชุมตามรายงานการประชุมที่แจกให้กับสมาชิกไปแล้ว และขอให้ทางสมาชิกได้ตรวจสอบหากมีการแก้ไขก็สามารถนำเสนอแก้ไขต่อที่ประชุมได้คะ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ นะครับรายงานการประชุมมีอยู่ด้วยกัน ๑๑ หน้า สมาชิกท่านใดจะแก้ไข พิมพ์คำผิด หรือเพิ่มเติมแก้ไขตรงไหนขอเชิญครับ ถ้าไม่มีการแก้ไขกระผมก็ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองนะครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องด่วน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องที่เสนอใหม่

๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า โครงการฝายบ้านน้ำราบ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางสัก ขอเชิญคณะกรรมการ

นายประทีป สິณธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม

รองนายก อบต.บางสัก

นายประทีป สິณธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก สำหรับระเบียบวาระที่ ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า โครงการฝายบ้านน้ำราบ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางสัก สำหรับรายละเอียดขอให้เจ้าของพื้นที่ คือ ท่านรองสวัสดิ์ ได้ชี้แจงนะครับ

นายสวัสดิ์ สะหมาด

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม

รองนายก อบต.บางสัก

นายสวัสดิ์ สะหมาด รองนายก อบต.บางสัก สำหรับระเบียบวาระที่ ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า โครงการฝายบ้านน้ำราบ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางสัก สืบเนื่องมาจากท่านสิทธิพร จิเหลา นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ ๑๖ ตรัง ให้สำรวจน้ำในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ปรากฏว่าในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแหล่งน้ำ จึงประสานมายัง อบต.บางสัก ของเราเพื่อขอใช้พื้นที่ในหมู่ที่ ๔ บ้านน้ำราบ (บ้านครูแมวที่ลำห้วย) เพราะบริเวณตรงนั้นเคยเป็นฝายมาก่อน น้ำเพียงพอ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร กระผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรดำเนินการ เพราะพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จึงได้นำเรื่องนี้เข้ามาเสนอ ขออนุมัติจากที่ประชุม เพื่อนำรายงานไปประกอบการขออนุญาตพื้นที่จากเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง ในส่วนของพื้นที่กระผมได้ประสานเจ้าของพื้นที่ไว้แล้ว สำหรับรายละเอียดโครงการฝายบ้านน้ำราบ พร้อมอาคารประกอบ กว้าง ๑๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร สามารถส่งน้ำไปได้ถึงหมู่ที่ ๖ บ้านเจ้าไหม งบประมาณอยู่ที่ ๒๗ ล้านบาท จึงขอเสนอเข้าสู่สภาแห่งนี้เพื่อให้ร่วมกันพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ

ขอบคุณท่านรองสวัสดิ์ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจง

ประธานสภา

นางสาววิไล เกื้อมณี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี

เลขานุการสภา

ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ตามที่ท่านรองสวัสดิ์ ได้เสนอมาแล้ว ท่านนายก อบต.เกาะลิบง ได้ประสานมาเนื่องจากบริเวณหาดเจ้าไหมไม่มีแหล่งน้ำใช้ จึงขอมาสำรวจในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำราบ ในส่วนของพื้นที่ หากเดินทางไปจาก อบต. จะอยู่ที่สะพานที่ ๒ เดิมตรงนั้นเป็นฝายเก่า ซึ่งตอนนี้พังชำรุดหมดแล้ว จึงนำเข้าไปประชุม เอกสารก็ได้ส่งมอบให้กับสมาชิกไปแล้วนะคะ จึงนำมาเพื่อให้สภา

เห็นชอบ กรมชลประทานจะได้ดำเนินการต่อไป และที่ดินบริเวณดังกล่าวก็อยู่ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง กับ เอกชน ตามที่ได้มีการประสานเอกชนไม่มีปัญหา แต่เขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง ต้องขออนุญาตกรมชลประทาน จึงต้องขอความเห็นชอบไปจากสภา อบต.บางสักก่อน เพื่อส่งรายงานความเห็นชอบให้กับเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง และกรมชลประทานต่อไป ในส่วนนี้ได้ประโยชน์ทั้งเกาะลิบงและบางสัก เราเองเป็นต้นน้ำ ปกติน้ำก็ไหลลงทะเลเปล่าๆ อยู่แล้ว ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องในพื้นที่ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ขอให้สภาได้พิจารณาคะ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ กระผมเองก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับ ขอให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาคะครับ ตำบลเกาะลิบงไม่มีพื้นที่ที่จะดำเนินการได้ จึงขอใช้พื้นที่ตำบลบางสัก ครับสำหรับระเบียบวาระที่ ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า โครงการฝายบ้านน้ำราบ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางสัก สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ ขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

๖.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕
๖.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าควน ซอย ๖ - บ้านนายเอ็น หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม
รองนายก อบต.บางสัก

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก สำหรับระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าควน ซอย ๖ - บ้านนายเอ็น หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท สำหรับโครงการนี้ครับ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายเอ็น หวานขัน ได้ทำหนังสือไปศูนย์ดำรงธรรม ถึงปัญหาเรื่องถนนเส้นทางเข้าออกลำบากมาก ซึ่งเรื่องดังกล่าวที่เขาร้องเรียนไปก็เป็นความจริง จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำกัดเซาะทำให้เป็นร่องลึก จึงนำเข้าสภาเพื่ออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๓ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาตามเอกสารที่ส่งมอบให้กับท่านสมาชิกไปแล้วนะครับ ขอให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาคะครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองประทีป ครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

นางสาววิไล เกื้อมณี
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี เลขานุการสภาฯ ขอนำเรียนระเบียบเกี่ยวกับเงินสะสมต่อที่ประชุมเพื่อเป็นข้อมูล ในการพิจารณาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน รายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ ประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกั้นไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป **ทั้งนี้** ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ คลัง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

และขอแจ้งสถานการณ์การเงินการคลังตามระเบียบฯ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของ อบต.บางสัก ให้ที่ประชุมทราบ

และขอแจ้งยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินนำฝากธนาคาร และเงินนำฝาก กระทรวงการคลัง

จำนวน ๒๗,๔๐๑,๙๓๐.๖๓ บาท

หักหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๒,๓๗๔,๕๕๙.๔๘ บาท

เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙,๗๕๑,๑๕๑.๒๓ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑๕,๒๗๖,๑๗๙.๙๖ บาท

หัก รายการกั้นเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

จำนวน ๖,๗๖๗,๑๕๑.๘๒ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๘,๕๐๙,๐๒๘.๑๐ บาท

หัก สำรองจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน ๖,๐๑๔,๗๘๘.๒๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ

ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

จำนวน ๒,๔๙๔,๒๓๙.๙๐ บาท

- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ** ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ สำหรับระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าควน ซอย ๖ – บ้านนายเอ็น หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ผิวจรรยา คอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถนนสายนี้ชาวบ้านมีความเดือดร้อนมาก เวลาฝนตก มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดลงมติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางสักหน้าควน ซอย ๖ – บ้านนายเอ็น หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติ จำนวน ๕ ท่าน
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ** ๖.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงรม หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ
- นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม
รองนายก อบต.บางสัก** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก สำหรับระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงรม หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจรรยากว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๙ เมตร ไหล่ทางลงหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร ผิวจรรยา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย ซึ่งรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคา ก็ตามที่ส่งให้สมาชิกแล้วครับ สืบเนื่องมาจากเส้นทางดังกล่าวเป็นหลุมบ่อ ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางลัด ทำให้ประหยัดเวลาในการสัญจร มีผู้ใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ ขอให้สภาได้พิจารณาครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ** ขอขอบคุณท่านรองประทีป ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบดูนะครับ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงรม หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ผิวจรรยากว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๙ เมตร ไหล่ทางลงหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร ผิวจรรยาหนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย ก็ให้สมาชิกได้ตรวจสอบตามแบบแปลนและประมาณราคาดูนะครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายหรือสอบถาม กระผมก็จะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงรม หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติ จำนวน ๕ ท่าน
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ** ๖.๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยย่านบ้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สິนธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป สິนธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก สำหรับระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยย่านบ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยย่านบ้ำ หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง
๒๐๙ เมตร ไหล่ทางลงหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร
จำนวน ๑ ป้าย ซึ่งรายละเอียดก็ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ได้ส่งให้กับท่าน
สมาชิกไปแล้วนะครับ เนื่องจากมีการขำรดเป็นหลุมบ่อ ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางที่
ชาวบ้านจำนวนมากใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์ม
น้ำมัน ขอให้สภาได้ช่วยกันพิจารณาครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านรองประทีป นะครับ ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบนะครับ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยย่านบ้ำ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท
ให้สมาชิกได้ตรวจสอบนะครับ แบบแปลนและประมาณราคาว่าถูกต้องหรือไม่
ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย กระผม
ก็จะขอมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยย่านบ้ำ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท โปรดยก
มือครับ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ จำนวน ๕ ท่าน

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ ๖.๒.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ – ทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔
ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท
ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สິนธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป สິนธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ระเบียบวาระที่
๖.๒.๔โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ – ทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔
ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท โดยทำการ
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ – ทุ่งส้ม ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๒๓๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกไปแล้ว
ถนนเส้นนี้ก็เหมือนกับทุกหมู่ที่ผ่านมานะครับ เป็นหลุมบ่อจำนวนมาก เป็นความ
เดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ ขอให้สภาได้ช่วยกันพิจารณาครับ และเส้นทางไหนที่
ต้องการจะให้แก้ไขหรือซ่อมแซม หากมีภาพถ่ายของโครงการที่จะทำ ขอให้เสนอ
ได้นะครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านรองประทีป นะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

- นางสาววิไล เกื้อมณี เลขาธิการสภาฯ** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี เลขาธิการสภาฯ ตามระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ – ทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ขอแก้ไข งบประมาณ จาก ๔๙๙,๐๐๐ บาท เป็น ๗๙๘,๐๐๐ บาท ค่ะ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ** ขอบคุณท่านเลขาธิการสภาฯ ครับ ขอเชิญ ผอ.กองช่างครับ
- นางสาวสุกัญญา หาบสา ผอ.กองช่าง** เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา หาบสา ผู้อำนวยการกองช่าง ขอแก้ไขระยะทางณะคะ ระยะทาง ๒๓๐ เมตร ไม่ใช่ ๒๓๕ เมตร เกินไป ๕ เมตรคะ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ** ขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างนะครับ ขอเชิญท่านรองสภาฯ นะครับ
- นายสภาสดี สหมาต รองนายก อบต.บางสัก** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสภาสดี สหมาต รองนายก อบต.บางสัก ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ – ทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ถนนเส้นนี้เป็นร่องน้ำ หินมันล่อยขึ้นมา มีความลำบากในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ** ขอบคุณท่านรองสภาฯ ครับ มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ – ทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ – ทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติ จำนวน ๕ ท่าน
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ** ๖.๒.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาพลู – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ
- นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาพลู – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๘ เมตร ไหล่ทางลงหินผู้ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร ๑ ป้าย ถนนเส้นนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหลุมบ่อ ลำบากในการสัญจรไปมารายละเอียดและแบบแปลนก็ตามเอกสารที่ท่านสมาชิกไปแล้วนะครับ ขอให้ช่วยกันตรวจสอบดูนะครับ ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองประทีป ครับ ขอให้สมาชิกได้ช่วยกันตรวจสอบดูนะครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาพลู – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ จำนวน ๕ ท่าน

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

๖.๓ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางสัก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี บัดนี้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก รายละเอียดตามที่ได้ส่งมอบให้กับท่านสมาชิกไปแล้วนะครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้รายงานเพิ่มเติมครับ

นายตะโอด หมาดหมั่น
นักวิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายตะโอด หมาดหมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขอรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ มีทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี ๑๗ โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว ๑๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มี ๒๓ โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว ๑๕ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๘ โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน มี ๗ โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๔ โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มี ๑ โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมี ๓๓ โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว ๑๗ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๑๖ โครงการ รายละเอียดตามที่ได้ส่งมอบ ให้กับสมาชิกไปแล้วนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รายงานไปแล้วนะครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ๖.๔ ขอความเห็นชอบรับมอบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สິษฐ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบ รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป สິษฐ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ระเบียบวาระที่ ๖.๔ ขอความเห็นชอบรับมอบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตอนนี้นำหลักฐานมาให้ดู จึงใช้ประปาของเขาเดินแรดไปก่อน ทางชาวบ้านประมาณ ๔๐ กว่าครัวเรือนมีมติที่ประชุมให้ อบต.บางสัก รับโอนเพื่อบริหารจัดการต่อไป ตามเอกสารที่ส่งมานะครับ ตอนนี้มีเงินคงเหลือจากการบริหารจัดการอยู่ ๒๗,๔๐๔ บาท ปัญหามันอยู่ที่เมื่อเกิดชำรุดเสียหายหรือเกิดปัญหาขึ้นไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล จึงขอให้ อบต.บริหารจัดการต่อไป เพราะทางเรามีเจ้าหน้าที่ประปา จึงนำเสนอเข้าสภาเพื่อให้สภาพิจารณานะครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านรองประทีปนะครับ จริงๆ แล้วกระทบก็เห็นด้วยนะครับ เพราะเรามีเจ้าหน้าที่พร้อม ขอเชิญสมาชิกเจ้าของพื้นที่ครับ คุณจรูญ บุญศิริ

นายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ ครับเนื่องมาจากมันมีความจำเป็นที่จะโอนประปาลูกนี้มาให้ อบต. ประการแรก การที่เขาบริหารจัดการกันมาก่อนไม่มีเงินเหลือในบัญชี ในการประชุมของหมู่บ้านแต่ละครั้งไม่มีการจดยางงานการประชุมเป็นหลักฐาน มีการติดค้างค่าไฟ ชาวบ้านจึงต้องช่วยกันออกเงินส่วนตัว เพื่อช่วยกันชำระค่าไฟฟ้า คนละ ๒๐๐ บาท ผู้ดูแลชุดใหม่ จัดการได้บ้างไม่ได้บ้าง จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีงบประมาณเหลืออยู่ ๒๗,๔๐๔ บาท เมื่อมีการประชุมทางชุมชนจึงมีความเห็นชอบให้เอาเงินนั้นมาสมทบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม จ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มบาดาล ๖,๓๐๐ บาท ชำระค่าไฟ ๑๓,๔๐๔ บาท จึงทำให้มียอดคงเหลือที่ส่งมอบให้ อบต.บางสัก จำนวน ๗,๗๐๐ บาท

- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านจรูญ ครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ครับ
- นางสาววิไล เกี่ยมณี เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เกี่ยมณี เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ประปาตรงนี้เมื่อก่อน อบต.บริหาร จัดการ ต่อมาชาวบ้านในพื้นที่ขอเข้ามาบริหารจัดการกันเอง และเมื่อมีปัญหาที่ส่ง มอบกลับให้ อบต. เป็นแบบนี้มา ๒ - ๓ รอบแล้ว ปัญหาของประปาถูกนี้ บ่อบาดาลตื้นมาก ลึกแค่ ๑๒ เมตร ท่อที่ใช้เป็นท่อเหล็กขึ้นสนิม เป็นของโยธาธิการและผังเมือง ซ้ำเมตรสายขาดตั้งขึ้นไม่ได้ จึงมาประสาน อบต. ทาง อบต.จึงให้ ใช้ประปาสายเขาตีนแรด แต่ก็อาจจะไม่ทั่วถึง จึงขอให้มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่ง เมื่อก่อนก็ได้มีการประชุมจึงได้ทำหนังสือส่งมอบมาแล้ว จึงขอนำวาระนี้เข้าเป็น วาระเร่งด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไข ดูว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ต้องเจาะใหม่ หรือไม่ วิธีการแก้ไขปัญหาคือเอาซิมเมตรขึ้นมา ท่อก็เป็นสนิม กลุ่มผู้ใช้น้ำไม่ ต้องการบริหารจัดการเองแล้ว ทางบริหารเองก็ได้มีการพูดคุยกับทางจัดเก็บแล้ว ดูในเรื่องของการจัดเก็บค่าน้ำ ก็จะไปแก้ไขปัญหาส่วนนั้นไปได้ส่วนหนึ่งคะ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขานุการสภานะครับ ขอเชิญท่านจรูญครับ
- นายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ กระทบขอเพิ่มเติมเรื่องงบประมาณนะครับ ขอให้มีการเปลี่ยนถังกรองให้ด้วยนะครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านจรูญ นะครับ สมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเช่นไรขอเชิญนะครับ ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาฯ ครับ
- นางสาววิไล เกี่ยมณี เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เกี่ยมณี เลขานุการสภาฯ ค่ะ ถ้าเรารับมาแล้วก็ต้องแก้ไขเร่งด่วนนะคะ เพราะชาวบ้าน เตื่อตร้อนอยู่
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ นะครับ ถ้า อบต.รับมา ไม่ต้องทำเรื่องงบประมาณ เพราะอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ อบต.อยู่แล้วครับ ขอเชิญท่านนรินทร์ ครับ
- นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบนายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ กระทบเห็นด้วยนะครับที่จะให้ อบต. เข้าไปบริหารจัดการเพราะมีเจ้าหน้าที่พร้อม
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนรินทร์ ครับ อบต.มีงบพร้อม เจ้าหน้าที่พร้อมนะครับ กระทบจะขอมติที่ ประชุมนะครับ ๖.๔ ขอความเห็นชอบรับมอบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ สมาชิกท่าน ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ
นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดมีเรื่องใดที่จะนำเสนอเข้าสู่สภาขอเชิญนะครับ ขอเชิญท่านนรินทร์ นะครับ
นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ ขอเสนอเป็นเรื่อง ๆ นะครับ ๑. ในโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ทำไม้ของหมู่ที่ ๕ ไม่ได้เข้าในระเบียบวาระ ๒. ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ เข้าไปในบ้านหลังเดียว อยากรให้มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่เป็นที่ทำเรือนะครับ ๓. เรื่องถนนเป็นหลุมบ่อ จากหมู่ที่ ๑ - ๖ ของทุกหมู่นะครับ ปีนี้ฝนตกทั้งปี บางช่วง ก็ถมไปบ้างแล้ว ขอฝากทางคณะบริหารครับ ๔. ขอรับการสนับสนุนยาฉีดหญ้า ๓ แกลลอน เพราะน่าจะดีกว่าการตัดหญ้า ๕. ไฟฟ้าริมทางของหมู่ที่ ๕ ขอให้เคลื่อนย้ายไฟริมทางที่เข้าซ้อนเข้าไปในซอย ๖. โครงการบ้านมั่นคง กระผมเป็นตัวแทนของพี่น้องตำบลบางสัก เข้ารับมอบกับท่าน จรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ ในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ ซ่อมแซมและสร้างบ้านใหม่ให้กับพี่น้องในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่านนรินทร์นะครับ สมาชิกท่านใดมีเรื่องใดจะนำเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านจรรยา ครับ
นายจรรยา บุญศิริ ส.อบต.ม.๓	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจรรยา บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ กระผมมีเรื่องจะหารือ ๓ - ๔ เรื่องนะครับ ๑. เรื่องโครงการที่เสนอไว้วันก่อน ทำเทียบเรือ มันอยู่ในแผนอยู่แล้ว ทางบริหาร เจ้าหน้าที่โยธาลงพื้นที่แล้วแต่ไม่ผ่าน จริงๆแล้วกระผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของบริหาร ผู้บริหารน่าจะทำหนังสือไปจังหวัดเพราะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน น่าจะไม่ใช่ ความรับผิดชอบของชุมชน กระผมขอความอนุเคราะห์ให้เข้าแผนปี ๒๕๖๖ หรือเข้า แผนของ อบจ. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวประมงพื้นบ้าน ๒. ประปาภูเขา น้ำไม่เพียงพอใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง ตะกอนมาสะสมตันขึ้น ท่อส่งน้ำสูง กว่าสันเขื่อน ผมอยากจะขอให้รื้อถอนตัดท่อหรือท่อใหม่ให้ชุมชนครับ ๓. การอนุรักษ์ ผมเสนอโครงการไป ทช. ควนตุงกู น้ำราบ ผมเสนองบประมาณไป ๒๓,๖๕๐ บาท ทาง ทช. สนับสนุนงบมา ๑๘,๗๕๐ จึงขอความอนุเคราะห์จาก อบต. ในส่วนที่ขาดอยู่ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท พอจะมีงบหรือไม่ เพื่อจัดกิจกรรมชุมชน โครงการบ้านให้ปลา ค่าบรรทุกลูกละ ๑๐๐ บาท ส่วนต่าง ๕๐ บาท ค่าป้าย คำวิथाกร ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่านจรรยาครับ ขอเชิญท่านประมวล ครับ
นายประมวล ทองนวล ส.อบต.ม.๖	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประมวล ทองนวล ส.อบต.ม.๖ ขอสอบถามเรื่องถนนสายทุ่งต้นต่อช่วย ประสานงานให้ด้วยนะครับ ตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

นายสุวิทย์ ทองชนะ ขอบคุณท่านประมวล ครับ ขอเชิญบริหารครับ
ประธานสภาฯ

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

ท่านนรินทร์

๑. ขอชี้แจงเรื่องจ่ายเงินสะสม เนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ หากจะดำเนินการถนนต้องกว้างอย่างน้อย ๖ เมตร หนาอย่างน้อย ๒๐ ซม. งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องชะลอโครงการไว้ก่อน จะไปทางสายทำโต๊ะหมั่ง เป็นโครงการปรับปรุงลงหินผุไม่มีในแผนคอนกรีต ต้องเพิ่มเติมแผนต่อสภาอีกครั้ง ซึ่งงบประมาณก็จำกัด ขอชี้แจงนะครับ
๒. ขอเปลี่ยนแปลงโครงการในข้อบัญญัติ ถนนสายบ้านนายกระจ่าง ทองซู่ใจ จุดนี้ถ้าจะขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้สมาชิกเรียกประชุมหมู่บ้าน ให้ผู้บริหาร และ ผอ. กองช่างเข้าร่วมประชุมด้วย ขอให้เรียกประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาที่แท้จริง
๓. เรื่องหลุมบ่อ ทั้ง ๖ หมู่บ้าน อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เราเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกเส้นทางนะครับ
๔. เรื่องริมทางถนนที่รก เห็นด้วยที่ท่านสมาชิกขอยาฉีดหญ้า ขอให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายัง อบต. ได้เลยครับ
๕. เรื่องไฟฟ้าริมทางทับซ้อนกับไฟริมทางหลวง จะให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจที่ทับซ้อนกันอยู่ เพื่อขอย้ายเข้าทางซอกซอยของหมู่บ้าน เราจะต้องดูว่ามีสายดำหรือไม่ ผมเห็นด้วยนะครับ
๖. บ้านมั่นคง ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ เพราะทุกหมู่บ้านในตำบลบางสักได้รับประโยชน์ ขอบคุณที่ทำงานกันเต็มที่เรามีคณะทำงานที่มีคุณภาพขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยครับ

ท่านจรูญ

๑. เรื่องทำเทียบเรือของชาวประมงพื้นบ้าน จะดำเนินการลงพื้นที่ และเข้าแผนในปีต่อไปจุดนี้หากเกินศักยภาพของ อบต. ก็จะประสานทาง อบจ. นะครับ
๒. ประปาภูเขา ท่อเมนต์ เนื่องจากสมาชิกท่านก่อนได้เดินท่อไปทางห้วย ทำให้ท่อเดินท่อใหม่ น้ำไม่ขึ้น หากจะรื้อท่อเมนต์ใหม่ ให้ทำหนังสือมาที่ อบต. นะครับ
๓. การอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ ๓ ขอความอนุเคราะห์เสนอโครงการสร้างบ้านให้ปลา รายละเอียดกิจกรรม เพื่อเสนอมาให้นายกพิจารณาครับ

ประมวล ทองนวล

๑. ถนนสายทุ่งต้นตอ ชาวบ้านสอบถามว่าจะได้ดำเนินการเมื่อไหร่ ยังตอบไม่ได้ นะครับ เพราะของงบประมาณอยู่

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ เนื่องด้วยท่านองคมนตรีจะลงมาติดตามโครงการในพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำเขาพลูหมี่ที่ ๖ ต.บางสัก ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมต้อนรับนะครับ สำหรับการแต่งกายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองประทีป ครับ ขอเชิญท่านพิเชษฐ ครับ

นายพิเชษฐ อັดถลับ
ส.อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ อັดถลับ ส.อบต.ม.๒ ขอฝากท่านประธานไปยังท่านนายก ขอให้ชี้แจงอย่างละเอียดมาไว้ที่ อบต.เพื่อซ่อมแซมถนนนะครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านพิเชษฐ ครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ

นางสาววิไล เกี่ยมณี
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เกี่ยมณี เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมโครงการของหมู่ที่ ๕ ที่จะขอเปลี่ยนแปลงโครงการสายทำ**โต๊ะหม้ง** ขอให้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อน ทำหนังสือขอใช้พื้นที่ไปยังเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง เรื่องงบประมาณจะได้ดำเนินการต่อไป ของท่านจรูญ ที่ทำเทียบเรือ ป่าชายเลน ติดต่อปลัด และกองช่าง เราเองก็ได้ทำหนังสือไปยังจังหวัดแล้ว จังหวัดแจ้งว่ายังขาดเอกสารหลายรายการจึงขอให้ส่งเอกสารให้ครบ เพื่อให้ทาง อบจ.เข้าแผน จะทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า และขอรายละเอียดการประชุมความต้องการ ขอให้ท่านเอาข้อมูลมาให้ อบต. รายละเอียดทาง อบต.จะดำเนินการเอง เรื่องประปาภูเขาที่ย้ายท่อ ตรงนี้เพิ่งหมดสัญญาไป ถ้าย้ายท่อต้องมีงบประมาณ ในส่วนของการขุดลอก เราทำหนังสือขอใช้พื้นที่กับอุทยานก่อน เครื่องจักรไม่ทราบจะเข้าได้หรือไม่ เนื่องจากการเข้าทำประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่ป่า ต้องขออนุญาตก่อน โครงการสร้างบ้านให้ปลา สถานที่ที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ของเกาะมุกด์ มันทำไม่ได้เพราะอยู่นอกพื้นที่ เอกสารในการเบิกจ่าย เดี่ยวจะดูรายละเอียดให้อีกทีนะคะ หากงบประมาณจุดนี้ไม่ได้ท่านบอกว่าจะขอเป็นการส่วนตัวจากท่านนายก

- วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่านองคมนตรีจะลงมาติดตามโครงการในพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำเขาพลูหมี่ที่ ๖ ต.บางสัก ขอขอบคุณสำหรับเครื่องจักรที่เข้ามาปรับพื้นที่ให้ น้ำมันทางปั๊มบางสักให้มา ๒๐ ลิตร ปรับบริเวณศูนย์ผู้สูงอายุ
- ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมอบรมของท่านสมาชิกนะคะ อยากให้ท่านสมาชิกได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และเรื่องอื่น ๆ ส่วนหนึ่งเราก็จะได้นำไปประกอบการประเมิน LPA ด้วยคะ สอบถามที่หลักสูตรการอบรมได้ที่นักจัดการงานทั่วไปคะ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ นะครับขอเชิญท่านรองประทีป ครับ

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม
รองนายก อบต.บางสัก

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ครับ สำหรับของท่านพิเชษฐ

การซ่อมแซมถนนลาดยาง (ยางมะตอย) เดี่ยวจะประสานทาง ผอ.กองช่างเข้าไป
สำรวจดูว่าก็สาย ครบรับเรื่องไว้ครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองประทีปนะครับ สมาชิกท่านใดจะไปอบรมแจ้งได้นะครับ หลักสูตรใด
ดูได้ที่นักจัดการงานทั่วไปนะครับ สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอ
เชิญท่านเลขานุการนายกครับ

นางอารี ทองนวล
เลขานุการนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางอารี ทองนวล เลขานุการนายกฯ ขอแจ้งท่านสมาชิกนะคะ ทาง
คณะกรรมการธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาจะเข้าไปดูต้นมันช้าง ต้นสมพงษัยักษ์ ในพื้นที่หมู่ที่ ๖
เวลา ๑๓.๐๐ น. วันนี้ ขอเชิญสมาชิกนะคะ และอีกเรื่องนะคะขอให้สมาชิกทุก
ท่านมีส่วนร่วม เช่น การวางหรือเคาะพศพงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ผากเรื่องการมีส่วน
ร่วมของท่านสมาชิกนะคะ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ครับ ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านเลขานุการนายกฯ นะครับ ไม่ทราบสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่
หากไม่มี ขอขอบคุณคณะกรรมการ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เสียสละ
เวลาเข้าร่วมประชุมนะครับ กระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

ลงชื่อ วิไล เกี่ยมณี ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววิไล เกี่ยมณี)
เลขานุการสภา อบต.บางสัก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว (พิมพ์) ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ จรุญ บุญศิริ ประธานกรรมการ
(นายจรุญ บุญศิริ)

ลงชื่อ นรินทร์ เอ็งฉ้วน กรรมการ
(นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน)

ลงชื่อ มาลี หล้าหลง กรรมการ
(นางสาวมาลี หล้าหลง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่

ลงชื่อ สุวิทย์ ทองชนะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ทองชนะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล